



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts
ตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร และสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกันอันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาติรี จาบกัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

แนวทางปฏิบัติ
Dos & Don'ts ตามประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น



งานกิจการสภา สำนักปลัด อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

**แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts ตามประมวลจริยธรรม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่น**

Dos 	Don'ts 
(๑) ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(๑) แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทยไม่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระราชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา
(๒) พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่	(๒) ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ใช้และยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนไปแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เรียก รับ และยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมมือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งไม่รับผิดชอบต่อความผิดที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด
(๓) พึงกล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม	(๓) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม ไม่เป็นกลาง และมีอคติ หวั่นไหวต่ออิทธิพลแรงกดดันหรือกระแสสังคม ไม่ยึดมั่นในกฎหมาย และใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ไม่เปิดเผยข้อมูลการทุจริต ไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้องครบถ้วน และบิดเบือนแก่ประชาชน
(๔) พึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ	(๔) ไม่มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติ และไม่ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่สูงสุด กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่ง และเมื่อพ้นจากตำแหน่ง ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่มีจิตอาสา และไม่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อไม่มุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก และไม่มีคามสามัคคีปรองดอง



Dos



Don'ts

(๕) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน



(๕) ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ ไม่อุทิศเวลาแก่ราชการ โดยเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจ ไม่เอาใจทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ไม่รับบาททางช่วยเหลืออย่าง เร่งด่วนและไม่เท่าเทียมกัน ไม่รักษาความลับของราชการ ไม่รักษา ทรัพย์สินของราชการ และใช้ทรัพย์สินของราชการไม่ประหยัด ไม่คุ้มค่า ไม่ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น

(๖) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่เที่ยงธรรม ไม่เสมอภาค ไม่เท่าเทียม มีอคติ และเลือกปฏิบัติโดยใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผล ทางเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างไม่ให้เกียรติ ใช้สถานะหรือตำแหน่ง การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นไปก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติ ราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน ตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและการดำเนินการทางวินัยหรือการให้พ้น จากตำแหน่งของข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ หน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจ กับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบอย่างเท่าเทียมโดยเลือกปฏิบัติ


(๗) พึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ


(๗) ไม่รักษาจรรยาของตนให้ดี ไม่น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการ ดำเนินชีวิต ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ไม่ปฏิบัติ ตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมโดยทั้งส่วนตัวและ โดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีใน การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง ไม่รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ไม่เคารพและละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น แสดงกิริยา ใช้อำนาจไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด ไม่วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของ ประชาชน รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลอื่น เว้นแต่รับจากการให้โดยธรรมจรรยาและมีกฎหมาย รับได้ กระทำการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ คบหาหรือให้การ สนับสนุนแก่ผู้ ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพลอันอาจ กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน

<p style="text-align: center;">Dos </p>	<p style="text-align: center;">Don'ts </p>
<p>(๘) พึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น และมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด</p>	<p>(๘) ไม่รักษาชื่อเสียงของอบต. ไม่กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น แสดงกิริยา วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสี ใส่ร้าย ป้ายสีบุคคลใด เอาเรื่องเท็จมาอภิปรายแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด ไม่อุทิศเวลาให้แก่การประชุม พิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทำ เรื่องร้องทุกข์โดยล่าช้า ไม่พิจารณาและให้ความ เห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ไม่ระมัดระวังการ ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดอันเป็นที่เสื่อม เสียแก่สภาท้องถิ่น หรืออบต. ไม่เสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือ สาธารณะเมื่อพบเห็นการกระทำที่ทำให้ราชการเสียหาย การใช้ อำนาจที่ผิด ของผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรของอบต. ไม่แต่งกายให้เรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ไม่แจ้งให้ทราบข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ตนขาดคุณสมบัติหรือมี ลักษณะต้องห้ามให้ประธานสภาทราบ และไม่ปฏิบัติตาม หน้าที่และอำนาจสภาท้องถิ่นเพื่อให้การตราข้อบัญญัติท้องถิ่น การบริหารราชการ การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่าย งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด</p>

ลงชื่อ  ผู้เสนอ
 (นายณัฐภัทร สิ้นสมบัติ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้เห็นชอบ
 (นางธัญมณต์ ตุ่มสุวรรณ)
 หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ ส.ต.อ.  ผู้เห็นชอบ
 (มนู คำทอง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายชาติรี จาบกัน)
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว